



دفتر مقام معظم رهبری

บรรดาครูหลายพันคน เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม - 6 /May/ 2019

“มหลวัลดูตรีแผนการของศ้อทำให้เนอกภาพเพื่อกความเป็องมดีประชาชาติ”

โดยทีคามเนอ ลลอสูยาด สลามอิติวัดการปฎุงสูน่าสู่น่าผ่าพบที่เข้าประเทศได้นคนทหลายพูบรรดาคริงชาติแห่นครวังวโรกาสวีโนช นั้นเซ กษยานการค่างทางด้นตบประเดยวก็ฏเกสาคืออเนนน่าท่อนและชีกเต่งค้วาถ่งกล้และยอุอบรรดาครตียรตีวาทอดเกก้ถ่นำได้านผ พของบรรดาครีและการด่างชियรตีเกการไฟ

ว่าวโดยกล กษียนแปลงระบอบการค่างมากในการเปล่ญอยสำคীনการเออการทินในการด่าเน็งความจำเป็นถ้แห่งได้านยโดยท งีเนหมายถั้น งีหนีประชาชาติ ไดดของประชาชาติสัจญที่สำคীনทุนทั้นด้าเปอวี้ถ่สงนชการอบรมสลั้ให้ทุผ อีนักนุบบรรดาคร” อิงส์ทู้ร์และคามไม ชขันอวีบความเป็กือส่ยรพยายามในการตีเพ็ทุผ ๆ่างอารยธรรมใหม่สร้ทุผ ษยชชานของมณุตันท “วักถิงอ์หนีบประชาชาติกัฒนธรรมให้และวักษณดล่างอ์สร้ทุผ์เง็งเบ่งยอีกท

ดังนั้นครในการพบปะกั คามเนอ ลลอสูยานอยาด

“ญะฮะรุุม ดีนชะฮ์ฮ์กถิลมร่าลั้งไดงยั่ววมท วประเทศที่บาอาจยอุอบรรดาครติงชาติแห่นครอ้งนอีเนินดิวแสดงคามยักถ่านได น่มซ็ช็บยทการอธ ดินแวนคิม วงโยกทใจรีมีนุคร อิด จิจร้แที่วยคามหมายทดี ยรตีทริงเกุ้ญะฮะรุุม ดีนชะฮ์ฮ์” ว่าวโดยกล สลามิงของอีกชีลัดทิบในแวนคามคมชิ่งหลายช็ยยาวชนท้และการทำไ

“าน่งของการกระท้อท้อชิ่งที่ญช่าในบั้นเจ้เบ่งของพระมิจรังแห่งการลงนามอย่บดินเปร้ร้างในแวนทางน่งของทินชะฮ์ฮ์และการเป

่างเกดว้อสงช้ต้านไดโดยท กัทบาทหล อีนักกษานีและการศุบทบาทของคร วอวีล สลามอิติวัดการปฎุงสูน่าสู่น่าผ่าพบ

“ได้ไมษยชชานของมณุตันทั้นจะปราศจากตัวประเทศน้เพราะวัชยชชานของมณุตันท้อ อีคัก งีหนีดของประชาชาติสัจญที่สำคীনทุนท้อ” นัจการน็คเผดไนยชณะท ษยชชอดมวลมนทรายศตีท้อของคีมมั่งกัถคามมีท่งได้ารวยช้รับในบางประเทศท่อนกัเหม

นำมาเหล่งท้ออำนาจในเหล่งสามมั่งช็กถิงช่าต้าวกถัวแต่ น้ามันททะเลทางนุ้ย้านได้อีทร

“ยชณะช้ช้จะได้อีก่างๆเพในการทำสงครามต นของเราม่จกน้ประโยชน่การไช้งมั่งย่างๆท้ออารยธรรมและโรงงานตักัโดยได

อีด ยรตีเกมีงหลายท้หูอบรรดาครของตนตียรตีเกกัให้สุ้ความร วอวีล สลามอิติวัดการปฎุงสูน่าสู่น่าผ่าพบ

อีด บบรรดาคร” ่วมวิวเสรโดยกล งอารยธรรมม่ในการศุบทบาทของครีจกการมิงและเกิร้แที่อที่คามช

อิงส์ทู้ร์และคามไม ชขันอวีบความเป็กือส่ยของการตีมูในสมรภู่ออสตีทุผ ๆ่างรากฐานของอารยธรรมใหม่ที่ผู้

“วักถิงหลายอื่บพวกเขาท้กัฒนธรรมให้ท่างวักษณดล่างอ์สร้ทุผ์เง็งเบ่งยท เนยาวชนุ่นคมและรับสลั้กัไ

อีด อักกตุถิดทิดและแวนคและคามคยงพอเพื่ฒนธรรมทัว งีมช็ช็ท้กษณดล่ออิการม วอวีล คามเนอ ลลอสูยานอยาด

2030 กษัตริการศุกสในเออการทล ำโดยเฉพาวัมณูและจกม งอารยธรรมกของการสร้รากฐานหล

นั้นเซ ่างๆของประเทศนการตามวาระตีในการด่าเน็งช่านของพวกท้อนเร้ดเผยและชิวาเบเนคยอยอ่ชิ่งการคยและสาเหต

ว้ยงหลายดตีทำท้อหน้เบญกัสำคীনท้ประเดอินถิกเต้วถักไได้น่าก้านผ้โดยท นแห่งอ์สลามแหรู้อและโนสาธาธาธา สลามีนในประเทศอ

กษัตริของการศับความสำคัญกัเกีท 2030 กของเออการทแ่นหล” ว่าวักล สลามอิติวัดการปฎุงสูน่าสู่น่าผ่าพบ

ตีวีช้กัถว ชญ่าปร ยงยับเรีการเรีมน้ได้กษานีโดยโนระบบการศ

“งหลายวัชนทูกๆและยิบเดกัให้เนตกท้ตะวโนฐานของชาติตบนิวัชและความหมายของการไช

ว่าว็งนิบายโนคามจริงการอ์วถ่งกลัย สลามอิติวัดการปฎุงสูน่าสู่น่าผ่าพบ

กโนอนาคตของประเทศควรมีตศาสนาท่งครเครีงจกบบรรดาคร้างคาคทวนตกตตะวัพาภชาติ”

บพวกชกกันทหารให้เปยานของเราได้กเร้นอทำให้บพวกเขาเพื่กถณ์ทหารให้ในการค

“วักถิงนอวัยกัถษยชชารมน่อในการลิวเยเหล่นการชิ่งเบ่งยท นวัยกัถษยชชารมนัดไทในการลิวเยเนื่อนท้อเปบพวกท่อนกัเหม

อีด สลามอิติวัจกการปฎุทลัวงหลายไปนชุของบบรรดาครบ้ช้การร วอวีลย้ คามเนอ ลลอสูยานอยาด

ภาพทธิประสัและม่งใหญ่โนย้อบ้ช้การร

ว่านคฤคีมนม่ักษานีการศ้อโดยททำให้่างๆทางการเม่าหมายตบเปคความเสมอกากก็ม่มีคคทอบบ่ตจารณิวพาภชิววักถิ่งได้านยและท

การท่างานและคามพยายามอ้ม่งจะตีช ณาพุกัมีบท่งโนระดีจะไปถีนทิงไกลเกนยักษานีการศ ่าทว” ว่าวักลั่นได้และท

ดพลาอิดองและความถ้อบกวรด์ชิ่งการชจัววมท



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

แต่ในสถานการณ์การศึกษาในวันนี้มันไม่อาจที่จะเปรียบเทียบได้กับสถานการณ์ที่น่าเสียใจอย่างยิ่งในช่วงก่อนการปฏิวัติอิสลาม”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังอธิบายถึงตัวอย่างการกระทำที่ยิ่งใหญ่ของระบบการศึกษาในหลายปี หลังจากการปฏิวัติอิสลาม— โดยท่านได้ตั้งข้อสังเกตว่า “นักวิชาการทั้งหลายของประเทศในสาขาวิชาการต่างๆ เช่น เทคโนโลยีนาโน ได้ถูกจัดอันดับต้นๆของโลก บรรดานักเรียนและครูที่เป็นชะฮีด เยาวชนรุ่นที่สามและรุ่นที่สี่ของการปฏิวัติอิสลาม ด้วยกับการมีอยู่แนวทางต่างๆมากมายในการทำความผิตทางศีลธรรมในโลก แต่ด้วยกับการมีแรงจูงใจในความพยายามและความมั่นคง ยึดมั่นในการยืนหยัดเบื้องหน้าศัตรูและในการเข้ามาเป็นอาสาสมัครเพื่อการป้องกันชะรัมศักดิ์สิทธิ์ บรรดาเยาวชนนั้นได้เข้าร่วมกับกองคาราวานแห่งการต่อสู้ มีความรักและความผูกพันทางจิตวิญญาณและเป็นผู้ที่ขอทำการวิงวอนขอพรต่อพระเจ้าและการเดินทางด้วยเท้าในวันอรัชะฮีน ทั้งหมดนี้ ก็ได้รับการอบรมมาจากกระบอบการศึกษาของเรา ด้วยเหตุนี้เอง เราจะต้องไม่เพิกเฉยต่อการศึกษาในช่วงก่อนการปฏิวัติอิสลามเป็นอันขาด”

ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้อธิบายถึงสถานการณ์ที่พอใจของการศึกษา โดยเน้นว่า “การศึกษานั้น จะต้องมีการอบรมมนุษย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเฉลียวฉลาด มีความยำเกรง มีความใสสะอาด มีประสิทธิภาพ มีความกล้าหาญ มีการตื่นตัว และเป็นผู้ปฏิบัติ หากว่ามีการอบรมแค่นี้ ความคาดหวังที่ข้าพเจ้าเคยกล่าวไปแล้วก็จะบังเกิดขึ้น และอิหร่านที่ทรงเกียรติก็จะไปถึงสถานภาพที่หลังจากห้าสิบปีต่อมา ไม่ว่าผู้ใดที่อยู่ในโลก หากเขาต้องการรับรู้ในขอบเขตใหม่ของวิชาการ เขาก็จะต้องเรียนรู้ภาษาเปอร์เซีย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การเข้าถึงสถานภาพที่พอใจและการอบรมบรรดาเยาวชนให้มีคุณสมบัติดังกล่าวนี้ คือ รากฐานหลักของอิหร่านที่มีความภาคภูมิใจในวันพรุ่งนี้ และยังเป็นพื้นฐานในการสร้างอารยธรรมใหม่ของอิสลาม

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้อธิบายถึงคำตักเตือนหลายประการ เกี่ยวกับเอกสารของกรมพัฒนาทางการศึกษา ถือว่าเป็นเอกสารที่ดีเป็นอย่างมาก โดยกล่าวว่า “เอกสารนี้นั้นเป็นประเภทหนึ่งที่ถูกกำหนดและยังสามารถที่จะทำให้ภาคส่วนต่างๆที่สำคัญของประเทศนำไปสู่จุดหมายปลายทางได้อีกด้วย”

ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การดำเนินการตามเอกสารนี้นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยท่านได้ชี้ถึงความจำเป็นในการรู้จักและการรับรู้ถึงโครงสร้างของการศึกษาด้วยเอกสารฉบับนี้ โดยเน้นว่า “จะต้องมีการดำเนินการตามเอกสารในการพัฒนาการศึกษาอย่างจริงจังโดยจะต้องมีจิตวิญญาณในการปฏิวัติอิสลามรวมอยู่ด้วย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์ต่อผู้ที่มีปลายปากกาและคำอธิบาย หรือรูปแบบอื่นๆเพื่อที่จะบ่อนทำลายจิตวิญญาณของการปฏิวัติอิสลามในหมู่ประชาชนและเยาวชนทั้งหลาย โดยกล่าวเสริมว่า “จิตวิญญาณของการปฏิวัตินั้นดุจดั่งจิตวิญญาณของประชาชาติ และพระเจ้าเป็นเจ้าจะไม่ทรงปล่อยให้ผู้ที่มีความคิดในการบ่อนทำลายนี้เป็นอันขาด”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังกล่าวถึงการรอดพ้นของอิหร่านจากการเหยียบย่ำในการปกครองที่เป็นหุ่นเชิดของพวกต่างชาติ โดยท่านเน้นว่า “ผู้ก่อตั้งระบอบปาห์เลวี คือ พวกอังกฤษ ในเมื่อเวลาที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ต้องการก็มีคำสั่งให้เขาต้องออกไปจากประเทศ เราชาวนั้นก็ยอมรับด้วยศรัทธาของความต่ำต้อยและความไร้ซึ่งเกียรติยศใดๆทั้งสิ้น นี่จึงถือว่าเป็นความที่น่าอับอายอย่างมากกระนั้นหรือ? ที่ผู้นำของประเทศหนึ่งต้องเป็นหุ่นเชิดให้กับพวกต่างชาติ เมื่อพวกเขาไม่มีความต้องการก็จะเอาเขาออกไปอย่างไร้เกียรติที่สุด”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวเสริมว่า พวกอังกฤษและสหรัฐ คือ ผู้ที่ชักจูงมูฮัมหมัด เรซา ปาห์เลวีให้เข้ามา และในทางตรงกันข้าม เขาก็ทำให้ประเทศชาติต้องรับใช้พวกเหล่านั้น แต่ทว่าการปฏิวัติอิสลาม ได้ทำให้อิหร่านที่มีเกียรติได้หลุดออกจากการถูกเหยียบย่ำของมนุษย์ที่ต่ำต้อยและเป็นผู้กดขี่ และในขณะนั้น หากว่าผู้ใดก็ตามที่ต้องการบ่อนทำลายจิตวิญญาณของการปฏิวัติแล้วละก็ พระเจ้าเป็นเจ้าจะทรงให้ภัยกับเขาด้วยกระนั้นหรือ?

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจะต้องมีจิตวิญญาณของการปฏิวัติอิสลามรวมอยู่ด้วย โดยกล่าวเสริมว่า “จะต้องมีการตัดสินใจโดยปราศจากความหวาดกลัวและไม่มีการอนุรักษนิยม ขณะที่เมื่อมีการกำหนดที่ชัดเจนก็จะต้องมีการดำเนินการที่จำเป็น ไม่ใช่เป็นการแสดง แต่จะต้องเป็นความจริง”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังกล่าวเสริมอีกว่า “แน่นอนว่าการตัดสินใจและการดำเนินการของการปฏิวัติ



มิได้หมายถึงการเพิกเฉยต่อการวิจัยวิชาการด้วยความรอบรู้
เพราะว่าการยอมรับการวิจัยวิชาการอย่างรอบรู้เป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณในการปฏิวัติอิสลาม”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติ ยังได้กล่าวถึงคำตักเตือนทางการศึกษา องค์กรการวิจัยและการวางแผนแผนของการศึกษา
ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกล่าวเสริมว่า
“แบบหลักสูตรการเรียนการสอนขององค์กรนี้จะต้องเหมาะสมกับเอกสารในการพัฒนาฉบับนี้”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์ถึงการกำหนดเวลา 12 ชั่วโมง
ในการปรับปรุงตำราการเรียนการสอนที่เข้ากับเอกสารในการพัฒนา โดยกล่าวว่า “จะต้องมีความรวดเร็วและจริงจัง ในเวลาอันสั้น
เพราะว่าในวันนี้ ทุกชั่วโมงนั้นคือความสำคัญต่อความก้าวหน้าของประเทศ”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า การจัดลำดับความสำคัญ
ความเหมาะสมและความถูกต้องของสารต่างๆและวิทยากรของการปฏิวัติอิสลามในตำราการเรียนการสอน คือ ความจำเป็นอย่างยิ่ง
โดยท่านได้ตั้งข้อสังเกตว่า
“องค์กรการวิจัยและการวางแผนจะต้องมีความเพียงพอทางด้านมนุษย์ที่มีความรอบรู้และมีความคิดสร้างสรรค์
เป็นผู้ที่เคร่งครัดต่อศาสนา ทั้งยังเป็นนักการปฏิวัติอีกด้วย”

การเพิ่มจำนวนของนักศึกษาและการปรับปรุงคุณภาพของมหาวิทยาลัยแห่งวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยชะฮีด รอฎาอีย์ คือ
อีกข้อเสนอแนะหนึ่งของท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ที่มีต่อบรรดาเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า “ในสถานศึกษาเหล่านี้ จะต้องมีการบูรณาการที่ได้รับการอบรมทางศาสนา
มีความเข้มแข็งและเป็นนักการปฏิวัติที่แท้จริงด้วย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวว่า โรงเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
และการอบรมนักอัจฉริยะบุคคลของประเทศนั้นมีความสำคัญอย่างมาก และท่านได้เน้นถึงการสร้างความแข็งแกร่งของโรงเรียนเหล่านี้
โดยกล่าวว่า “จะต้องมีการรักษาสถานภาพของอิหร่านในการแข่งขันโอลิมปิกสากล
และจะต้องมีการชดเชยจากการลดอันดับของประเทศในด้านต่างๆของการแข่งขันโอลิมปิก เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
เคมีและคอมพิวเตอร์ อีกทั้งประชาชาติก็จะต้องมีความภาคภูมิใจต่อการแข่งขันโอลิมปิกของเยาวชนในการจัดอันดับของโลก”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้ชี้ถึงข้อแนะนำของท่านเกี่ยวกับการมีพลังและการมีชีวิตชีวาในสภาพแวดล้อมของนักเรียน
โดยกล่าวว่า “แน่นอนว่าบางคนได้เข้าใจผิดและผิวเผินต่อประเด็นนี้ การมีพลังและการมีชีวิตชีวา หมายถึง
การวางแผนในการกีฬาหรือโปรแกรมพิเศษอื่นๆที่เป็นการดึงดูดเยาวชนที่มีแรงจูงใจและมีพลัง
 อีกทั้งยังเป็นความหวังทางการศึกษาและการทำงาน”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
ยังได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์ต่อบางโปรแกรมของบางโรงเรียนด้วยกับข้ออ้างในการมีพลังและมีชีวิตชีวา โดยกล่าวเสริมว่า
“บางทีกระแสดันของการเรียนในโรงเรียนและสถานศึกษา
ที่จะต้องมีการตอบรับในการสอบเอนทรานซ์หรือการได้รับในอันดับที่สูง ซึ่งจะทำให้เยาวชนนั้นต้องรู้สึกหดหู่และซึมเศร้า
และจะต้องมีการสรรหาวิธีการและแนวคิดในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้”

การมีความคิดและการตัดสินใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกรณีการสอบเอนทรานซ์ คือ
อีกหนึ่งข้อแนะนำของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามที่มีต่อเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้กล่าวว่า เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยได้บอกว่า มีที่หนึ่งที่ว่างอยู่
ซึ่งถือว่ามีค่ามากที่สุดที่ผู้เชี่ยวชาญนั้นจะต้องมีการตรวจสอบกันอย่างละเอียดเกี่ยวกับในการมีสอบเอนทรานซ์หรือไม่มีการสอบ
ความต่อเนื่องในสภาพเดิมหรือการเปลี่ยนแปลงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะต้องมีการดำเนินการตามการตัดสินใจอันนี้”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า สำนักงานการปกครอง คือ ภาคส่วนที่สำคัญอย่างมากของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยท่านรู้สึกปลื้มปิติในการดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นนี้ โดยกล่าวเสริมว่า “แน่นอนว่า ในโครงสร้างนั้น
ยังมีข้อบกพร่องในทรัพยากรมนุษย์ที่เต็มไปด้วยกับแรงจูงใจและทรัพยากรทางการเงินที่รัฐมนตรีผู้ทรงเกียรติ



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

จะต้องมีการติดตามเพื่อที่จะทำให้สำนักงานการปกครองเกิดขึ้นด้วยความหมายที่แท้จริง”

ต่อมา ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี

ยังได้กล่าวถึงประเด็นที่สำคัญสองประการเกี่ยวกับการดำรงชีพของครูและสถานภาพของนักเรียนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้เน้นว่า “บรรดาครูผู้ที่มีเกียรติยิ่ง คือ ผู้ที่ประเสริฐที่มีศักดิ์ศรีและมีเกียรติ ซึ่งจะต้องมีการรักษาเกียรติในการดำรงชีพของพวกเขาด้วย”

ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

ยังได้ชี้ถึงการฉวยโอกาสของบางหน่วยงานทางการเมืองหรือพวกต่างชาติในประเด็นการดำรงชีพของครูทั้งหลาย โดยกล่าวว่า “พวกเขาต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากจุดด้อยอันนี้เพื่อให้บรรลุสู่จุดมุ่งหมายของตน หากเราไม่คำนึงถึงการฉวยโอกาสนี้ ก็จะต้องมีดำเนินการเกี่ยวกับรายได้ของบรรดาครูทั้งหลายในสภาพที่มีการรักษาเกียรติของพวกเขา”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้กล่าวถึงบรรดานักเรียนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมว่า

“นักเรียนเหล่านี้จะต้องไม่ปล่อยให้การศึกษาของพวกเขาเหล่านั้นล่าช้า

และเช่นกันจะต้องมีการสร้างโรงเรียนด้วยความเพียรพยายามของรัฐบาลและประชาชน

รวมทั้งการช่วยเหลือของผู้ร่วมบริจาคใจกุศลในการซ่อมแซมและการสร้างโรงเรียน”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังถือว่า ความเป็นแท้ของคำพูดที่ว่าความรู้แน่นขัดแย้งกับศาสนา คือ

ความภาคภูมิใจของหน่วยงานทางวิชาการและระบอบการศึกษา โดยกล่าวเสริมว่า ชาตินิยมอำนาจวัตถุนิยมของโลก

เมื่อหลายศตวรรษที่ผ่านมาได้พยายามที่ทำให้ศาสนานั้นต้องขัดแย้งกับวิชาการ

แต่สาธารณรัฐอิสลามได้ชูธงชัยของศาสนาในโลกและได้ทำให้ประเทศนั้นมีความก้าวหน้าทางวิชาการ

ซึ่งได้เป็นหนึ่งในประเทศต่างๆที่ก้าวหน้าด้วย”

ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้กล่าวถึงการดำเนินการของบรรดานักวิจัย นักคิด นักวิชาการ

ที่ส่วนมากนั้นเป็นเยาวชนและมีความเคร่งครัดต่อศาสนาหลายพันคนของประเทศ โดยกล่าวเสริมว่า “บรรดานักอัจฉริยะบุคคลเหล่านี้

ด้วยกับการมีอัตลักษณ์ของอิหร่านที่มีความภาคภูมิใจ อัตลักษณ์ทางศาสนาและอิสลาม ซึ่งพวกเขากำลังสนใจในการเรียนการสอน

การประดิษฐ์นวัตกรรมที่ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการ

ฉะนั้นจะต้องทำให้การขับเคลื่อนนี้เต็มไปด้วยการมีพลังและมีอำนาจอย่างต่อเนื่อง”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การมีความชำนาญของเยาวชนและเยาวชนชาวอิหร่านที่ได้เปลี่ยนจากทฤษฎีมาเป็นการปฏิบัติ คือ

ความสำคัญอย่างมากและมีสิริมงคลอย่างยิ่ง โดยกล่าวว่า

“จะต้องมีความเริ่มต้นในการมีความชำนาญจากโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้งยังต้องมีการติดตามผลอีกด้วย”

ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ในส่วนสุดท้ายของคำพูดของท่าน

โดยได้กล่าวถึงการวางแผนในการทำสงครามของศัตรูและการโจมตีของพวกเขาทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง

การแทรกซึมทางด้านหน่วยข่าวกรอง และการสร้างความเสียหายทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ และกล่าวเสริมว่า “

สหรัฐฯและรัฐเถื่อนไซออนิสต์ กำลังวางแผนและมีดำเนินการในทุกๆด้าน แน่แน่นอนว่าไม่ได้เฉพาะกับรัฐบาลปัจจุบันของสหรัฐฯเท่านั้น

ซึ่งรัฐบาลก่อนหน้านี้ก็ได้กระทำการแบบนี้มาแล้ว ด้วยกับการสวมถุงมือด้วยผ้ากำมะหยี่

แต่ที่ว่าความช่วยเหลือของประธานาธิบดีของสหรัฐฯคนปัจจุบันต่อเรา ก็คือ การถอดถุงมือคู่นี้

จนทำให้ทั้งหมดทุกคนได้เห็นในสิ่งที่ปกปิดอยู่ในถุงมือคู่นี้ของสหรัฐฯนั่นเอง”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้เน้นอีกว่า

“ในการเผชิญหน้ากับการวางแผนของการทำสงครามของศัตรูในการต่อต้านกับประชาชาติอิหร่าน

ประชาชาตินั้นก็จะต้องมีการวางแผนในการทำสงครามด้วยเช่นกัน ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งหมดทุกคน ประชาชนทุกคน

บุคคลที่มีความสามารถและนักอัจฉริยะบุคคลในทุกๆด้าน

จะต้องรู้สึกถึงหน้าที่ที่รับผิดชอบและมีการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ภาคสนามอีกด้วย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวเสริมว่า “ในภายนอก จะเห็นได้ว่าศัตรูนั้นไม่มีการเตรียมพร้อมในการทำสงครามหรือ

แต่ทหารทั้งหลายของเราก็จะต้องมีความระมัดระวังอีกด้วย”



ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การรักษาเอกภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน คือ ความจำเป็นอย่างมาก โดยท่านได้เน้นว่า “ทุกคนจะต้องมีความระมัดระวัง โดยที่จะต้องไม่เลือกปฏิบัติ เพราะว่าการมีอำนาจของประชาชาตินั้นขึ้นอยู่กับความเป็นหนึ่งเดียวของประชาชนทุกคน กลุ่มต่างๆทางสังคม เผ่าพันธุ์ต่างๆ และความเป็นเอกภาพของเจ้าหน้าที่ทั้งหลายกับประชาชน”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวเสริมว่า ด้วยกับพระมหากษัตริย์คุณของพระเจ้า จะทำให้แผนการร้าย การดำเนินการของศัตรู แม้ว่าจะมีการโฆษณาชวนเชื่ออย่างกว้างขวางก็ตาม ในการดึงดูดหัวใจทั้งหลาย การผสมปนเปต่างๆนั้นต้องจบลงด้วยความเสียหายของเขาเอง”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้เน้นว่า “ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเยาวชนที่มีเกียรติของอิหร่านที่มีความภูมิใจ จะเห็นถึงความล้มเหลวของสหรัฐอเมริกาและการยอมจำนนของรัฐเดือนไซออนิสต์ และการมีเกียรติและความยิ่งใหญ่สูงสุดของประชาชาติอิหร่าน”

ก่อนการปราศรัยของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม นายบัญญัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการและรูปแบบแผนของกระทรวงว่าการนี้โดยเฉพาะในการดำเนินงานตามเอกสารในการพัฒนาทางการศึกษา การแนะนำเอกสารในการพัฒนาในโครงสร้างของระบอบการศึกษา การขยายความยุติธรรมทางการศึกษา การจัดอันดับความสำคัญในการเพิ่มคุณภาพของโรงเรียนของรัฐและการหลีกเลี่ยงจากการแบ่งชนชั้นวรรณะทางการศึกษา รวมทั้งความพยายามในการปรับปรุงปริมาณและการเพิ่มคุณภาพของมหาวิทยาลัยครู”